

ม.เกษตร จัปมือองค์กรพันธมิตร ยกระดับความสามารถครูภาษาอังกฤษของไทย

สามารถครูภาษาอังกฤษของไทย



ม.เกษตร จัปมือองค์กรพันธมิตร ยกระดับความสามารถครูภาษาอังกฤษของไทย

เชิญชวนร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ

ม.เกษตรศาสตร์จัปมือ 6 พันธมิตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND'S Tutor Summer Camp) และประกวดวิดีโอคลิปสื่อการสอน เป็นครั้งแรก ผนึกกำลังยกระดับความสามารถครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เน้นพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านเทคนิคการสอนที่นักเรียนสนใจ รวมถึงปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และศักยภาพของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เชิญชวนครูภาษาอังกฤษร่วมโครงการฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชิงรางวัลทุนศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และโล่รางวัล เป็นต้น

ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปัจจุบันใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลากหลาย ผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารประจำวันได้ แม้ว่าประเทศไทยจะกำหนดให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาก็ตาม แต่ก็พบว่าในความเป็นจริงนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งก็คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้โดยตรง จะต้องเพิ่มเทคนิคและวิธีการต่างๆเพื่อให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจในบทเรียนได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีความสุข สามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารได้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงการบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษรอบด้านแก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การศึกษาก้าวหน้าทันประเทศไทย 4.0

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Auckland University of Technology สมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่ง

ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Thai-TESOL และบัณฑิตแนะแนว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND'S Tutor Summer Camp) ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ซึ่งประกอบด้วยการประชุมวีดิโอคลิปสื่อการสอน และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 วัน (29-30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปลายพัฒนาเทคนิคการสอนได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปลายได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านการสอน อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ที่ชนะการประชุมวีดิโอคลิปสื่อการสอนในโครงการฯ จะได้รับทุนไปศึกษาการสอนภาษาอังกฤษที่ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ โฉรงวัล เงินรางวัล และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซูปเปอร์ใส่กัดตีพิมพ์เป็นเวลา 1 ปี

นางสาวกชกร แก้วศรีชัย ผู้จัดการจัดกาฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แบรนด์มีนโยบายหลักในการส่งเสริมการศึกษามาโดยตลอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางด้านสุขภาพ สำหรับโครงการ BRAND'S Tutor Summer Camp นี้แบรนด์ได้เห็นความสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอย่างจริงจัง เพราะครูภาษาอังกฤษเป็นบุคคลสำคัญในการให้ความรู้ และให้นักเรียนนำความรู้ที่ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในยุคที่โลกทั้งโลกเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างรวดเร็ว การใช้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลจึงยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าในอดีตมาก

สำหรับครูภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8181-3 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brandsworld.co.th ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน ศกนี้ ที่ email: bsc.tutorcamp@gmail.com หรือโทรสาร 02-720-3323 สมัครฟรีอบรมฟรี สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคนึงนิตย์, คุณพิริมา และคุณวีรุตย์ โทร. 02-718-3800